



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๐๐๔

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมอนามัยได้จัดทำ (ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ ในการนี้ กรมอนามัยจึงขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายต่อไป โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย” หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

ในการนี้ จังหวัดกระบี่จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณา (ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... และตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย” หรือสแกน QR Code ทำหนังสือฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และพิจารณาดำเนินการด้วย



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙

ชาม...



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 2419
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘
กรม...

ที่ มท ๐๘๒๑.๒/ว ๑๕๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมอนามัยว่า ได้จัดทำ (ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ ในการนี้ กรมอนามัยจึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายต่อไป โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย" หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณา (ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... และตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย" หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th